

*

Số 01-NQ/HNDT

Nam Định, ngày 17 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
CỦA BAN CHẤP HÀNH HỘI NÔNG DÂN TỈNH
về tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân khởi nghiệp
ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất, giai đoạn 2024 - 2028

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH

Trong những năm gần đây, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương trong lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và ban hành nhiều chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất và đời sống: Bộ chính trị đã ban hành Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 về một số chủ trương chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 844/QĐ-TTg, ngày 18/5/2016 về việc phê duyệt Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025; Quyết định số 749/QĐ-TTg, ngày 03/6/2020, ban hành chương trình chuyển đổi số quốc gia đến 2025, định hướng đến năm 2030; Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ban hành Đề án số 03-ĐA/HNDTW, ngày 12/7/2020 "*Nâng cao vai trò của Hội Nông dân Việt Nam trong việc hỗ trợ nông dân khởi nghiệp sáng tạo, giai đoạn 2020-2025*"... Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định đã ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 15/10/2021, về chuyển đổi số tỉnh Nam Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030...

Các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã tổ chức được nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động, hỗ trợ cán bộ, hội viên nông dân tham gia khởi nghiệp, sáng tạo, ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất như: Tham mưu cấp uỷ, chính quyền các cấp gỡ gỡ, đối thoại với nông dân để đưa ra các giải pháp giúp nông dân phát triển sản xuất; tư vấn cho hội viên nông dân phương hướng sản xuất kinh doanh; lựa chọn loại giống cây, con chủ lực theo quy hoạch để phát huy thế mạnh của địa phương; phối hợp tổ chức các hoạt động đào tạo nghề nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết cho hội viên nông dân khi bắt đầu khởi nghiệp; phối hợp với các tổ chức, đơn vị doanh nghiệp quảng bá giới thiệu, tiêu thụ nông sản trên sàn thương mại điện tử, các dịch vụ hỗ trợ nông dân trong quá trình sản xuất như: Vật tư nông nghiệp, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, thu hoạch, bảo quản, chế biến nông sản, kết nối thị trường tiêu thụ; đặc biệt là việc hỗ trợ nguồn vốn tín dụng cần thiết từ Quỹ Hỗ trợ Nông dân và các ngân hàng giúp nông dân có vốn khởi nghiệp, phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ... Tính

đến hết năm 2023, đã có 126.357 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó có gần 1.000 hộ có doanh thu từ sản xuất, kinh doanh đạt từ 1 tỷ đồng trở lên/năm; đã thành lập được 207 mô hình tổ hợp tác và hợp tác xã với 3.000 thành viên (trong đó có 15 hợp tác xã), 118 chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp với trên 1.856 thành viên.

Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh, hoạt động hỗ trợ hội viên nông dân thực hiện khởi nghiệp, ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất chưa tạo thành phong trào rõ nét, hiệu quả chưa cao; việc nghiên cứu và ứng dụng chuyển đổi số vào các công đoạn trong quy trình sản xuất của các hộ nông dân còn khó khăn; quy mô sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ, cơ sở hạ tầng thông tin chưa đồng bộ. Nguyên nhân do nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc khởi nghiệp, ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất của cán bộ, hội viên nông dân còn chưa đầy đủ; nguồn lực đầu tư chưa đáp ứng nhu cầu phát triển, tư duy khởi nghiệp và chuyển đổi số còn chậm đổi mới, sự phối hợp với các ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp để tổ chức các hoạt động thúc đẩy hội viên nông dân khởi nghiệp và chuyển đổi số trong sản xuất chưa thật sự chặt chẽ...

Để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nam Định lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Nam Định ban hành Nghị quyết về *“Tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân khởi nghiệp ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất, giai đoạn 2024-2028”*.

II. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU

1. Quan điểm

- Tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân khởi nghiệp sáng tạo, ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất là thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và nâng cao đời sống cho hội viên nông dân, thúc đẩy phát triển kinh tế tại địa phương, xây dựng nông thôn mới.

- Xác định khởi nghiệp và chuyển đổi số phải gắn với phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, phải coi đây là “động lực”, là nhu cầu của hội viên nông dân và toàn xã hội trong phát triển sản xuất; là nhiệm vụ trọng tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác Hội, góp phần nâng cao vị thế, củng cố xây dựng tổ chức Hội Nông dân các cấp vững mạnh. Do đó hoạt động này cần phải tích cực, chủ động và có trọng tâm, trọng điểm; kế thừa và phát triển những thành tựu khoa học công nghệ, những kinh nghiệm đã có đi đôi với đổi mới sáng tạo; đòi hỏi có sự vào

cuộc quyết liệt của Hội Nông dân các cấp, sự tham gia tích cực của hội viên nông dân, các tổ hợp tác, hợp tác xã, chi, tổ hội nghề nghiệp và sự phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, các doanh nghiệp hướng tới việc khai thác tối đa mọi nguồn lực để hỗ trợ nông dân khởi nghiệp, ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất, thúc đẩy hình thành và phát triển các loại hình các mô hình kinh tế tập thể, liên kết sản xuất, hình thành các doanh nghiệp, doanh nhân ở nông thôn.

2. Mục tiêu

2.1. Mục tiêu chung

- Nâng cao nhận thức, năng lực trình độ cho cán bộ, hội viên nông dân, cung cấp kiến thức, kỹ năng, tổ chức các hoạt động hỗ trợ hội viên nông dân khởi nghiệp, giúp hội viên nông dân có khát vọng, hoài bão, dám nghĩ, dám làm, dám ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ số vào phát triển sản xuất kinh doanh, lập nghiệp thành công.

- Tuyên truyền, tư vấn, định hướng cho hội viên nông dân về các mô hình kinh tế tập thể do nông dân thành lập, hình thành và hoàn thiện ý tưởng, dự án sản xuất kinh doanh mới phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa để tìm kiếm cơ hội đầu tư, làm giàu, góp phần phát triển kinh tế, xã hội ở các địa phương.

- Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động cung ứng dịch vụ, tư vấn hỗ trợ cho nông dân ứng dụng công nghệ mới vào tổ chức sản xuất và tiêu thụ nông sản. Tăng cường kết nối, liên kết nông dân với các tổ chức, doanh nghiệp, thu hút đầu tư vào sản xuất ở nông thôn, tạo tiền đề hình thành và phát triển các mô hình kinh tế tập thể: hợp tác xã, tổ hợp tác, chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp, trang trại của nông dân, góp phần tạo việc làm, đóng góp vào quá trình thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở các địa phương, cơ sở.

2.2. Mục tiêu cụ thể

- 100% cán bộ và 80% hội viên nông dân được tuyên truyền về vai trò, mục đích, ý nghĩa của khởi nghiệp, ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất.

- Phần đầu 50% hội viên nông dân, trong đó 100% hộ sản xuất, kinh doanh giỏi, mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã, chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức khởi nghiệp, chuyển đổi số trong sản xuất, được trang bị kỹ năng an toàn thông tin cơ bản.

- Hàng năm, hướng dẫn, hỗ trợ thành lập từ 20 mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã nông dân khởi nghiệp. Trong đó có từ 09 mô hình trở lên ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất.

- Hàng năm hỗ trợ 30 hộ nông dân xây dựng ý tưởng khởi nghiệp. Trong đó có từ 09 hộ nông dân trở lên xây dựng ý tưởng khởi nghiệp ứng dụng chuyển đổi số.

- Phân đấu mỗi năm có 6.000 hội viên nông dân trở lên có tài khoản trên sàn thương mại điện tử và 100% các sản phẩm OCOP được hỗ trợ quảng bá, tiêu thụ trên sàn thương mại điện tử.

- Phân đấu đến năm 2028, có từ 90% trở lên hội viên nông dân sử dụng ứng dụng nền tảng số “Nông dân Việt Nam”.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân về khởi nghiệp, chuyển đổi số, áp dụng công nghệ, dữ liệu số trong sản xuất.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền cho cán bộ, hội viên nông dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết, Đề án, chủ trương, Kế hoạch của tỉnh và Hội Nông dân về khởi nghiệp, chuyển đổi số. Từ đó tạo sức lan tỏa trong các cấp Hội về vị trí, vai trò của công tác tuyên truyền, vận động nông dân khởi nghiệp và chuyển đổi số. Từng bước nâng cao nhận thức, giúp nông dân có những ý tưởng mới trong sản xuất nông nghiệp hoặc một số lĩnh vực khác để tạo ra những sản phẩm hàng hóa, dịch vụ mới có giá trị gia tăng đáp ứng nhu cầu thị trường, góp phần phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

- Phát động phong trào thi đua trong cán bộ, hội viên nông dân tích cực khởi nghiệp, chuyển đổi số thông qua các diễn đàn, hội nghị tọa đàm trao đổi trực tiếp, trực tuyến, tổ chức các hội thi tìm hiểu, tuyên truyền về khởi nghiệp và chuyển đổi số, giúp cán bộ, hội viên nông dân hình thành, phát triển ý tưởng khởi nghiệp, tiếp cận các nền tảng công nghệ số, ứng dụng chuyển đổi số vào sản xuất, kinh doanh.

- Phối hợp với Báo Nam Định, Đài phát thanh & truyền hình tỉnh xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, viết các tin bài về khởi nghiệp; chuyển đổi số trong sản xuất, thị trường tiêu thụ... cho cán bộ, hội viên nông dân. Tuyên truyền, giới thiệu, lan tỏa những nông dân điển hình trong khởi nghiệp, có những cách làm mới, sáng tạo về ứng dụng chuyển đổi số mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội trên các phương tiện thông tin đại chúng, Bản tin Nông dân Nam Định; Trang thông tin điện tử của Hội và Fanpage “Nông dân Nam Định”, qua đó góp phần định hướng, dẫn dắt, động viên tinh thần hội viên nông dân thi đua khởi nghiệp sáng tạo, chuyển đổi số.

2. Tổ chức tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, hội viên nông dân, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để thực hiện tốt hoạt động khởi nghiệp, ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất.

2.1. Tổ chức tập huấn, đào tạo bồi dưỡng kiến thức kỹ năng cho cán bộ, hội viên nông dân về khởi nghiệp, ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất.

- Tổ chức các khóa đào tạo, các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên đề nhằm trang bị những kiến thức cần thiết về khởi nghiệp, như: Quản lý, kinh doanh, tiếp thị và các kỹ năng mềm... Giúp cho cán bộ, hội viên, nông dân biến ý tưởng thành các mô hình khởi nghiệp hoàn chỉnh.

- Phối hợp mở các lớp tập huấn chuyên giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản; hạch toán kinh doanh, xây dựng thương hiệu, truy suất nguồn gốc, chỉ dẫn địa lý, quảng bá và giới thiệu sản phẩm... cho các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi; thành viên hợp tác xã, tổ hợp tác; chi, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp và chủ trang trại.

- Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn, hướng dẫn về phát triển ý tưởng sản phẩm OCOP, cách thức triển khai và vận hành chương trình OCOP; giới thiệu các loại dự án, các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh sản phẩm OCOP có hiệu quả; công tác đánh giá, phân loại sản phẩm OCOP, đăng ký thương hiệu...

2.2. Kết nối, hướng dẫn thành lập, định hướng tổ chức hoạt động và nhân rộng mô hình các nhóm, câu lạc bộ nông dân khởi nghiệp, ứng dụng chuyển đổi số.

- Thành lập mô hình, các nhóm, các câu lạc bộ nông dân khởi nghiệp, ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất; thành lập, mở rộng quy mô các mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã trong nông nghiệp, nông thôn. Chú trọng hình thành các mô hình liên kết giữa doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh với hợp tác xã và các hộ nông dân. Trong đó, nghiên cứu, lựa chọn để xây dựng các mô hình điểm về nông dân khởi nghiệp, ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất gắn với xây dựng mô hình câu lạc bộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi ở cấp tỉnh và cấp huyện, chú trọng tập trung xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp thông minh...

- Lựa chọn các ý tưởng, mô hình khởi nghiệp, ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất có tính khả thi để hỗ trợ xây dựng mô hình điểm; rút kinh nghiệm và triển khai nhân rộng.

- Xây dựng các mô hình kinh tế tập thể sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với các sản phẩm OCOP, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng; các mô hình

dự án nông dân khởi nghiệp, mô hình dự án du lịch cộng đồng gắn với khôi phục phát triển ngành nghề truyền thống.

- Xây dựng và phát triển các chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ hội nông dân nghề nghiệp; tạo cơ sở, nền tảng phát triển thành các tổ hợp tác, hợp tác xã. Đồng thời củng cố, nâng cấp các liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm tại các mô hình đã có ở các địa phương.

2.3. Tổ chức các diễn đàn giao lưu học hỏi giữa doanh nghiệp với nông dân thúc đẩy khởi nghiệp, ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất.

- Tổ chức giao lưu giữa các doanh nhân tiêu biểu, có trách nhiệm xã hội với cán bộ, hội viên nông dân nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong khởi nghiệp, hình thành tư duy, có hướng đi đúng đắn, hạn chế rủi ro trong quá trình khởi nghiệp.

- Tổ chức các diễn đàn chia sẻ về cơ chế, chính sách phát triển công nghệ số và những thách thức khi triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh; Ứng dụng chuyển đổi số trong nông nghiệp; Ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm và quản lý, vận hành hợp tác xã, doanh nghiệp...

3. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ nông dân khởi nghiệp, ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất.

3.1. Hỗ trợ nông dân hình thành và phát triển ý tưởng khởi nghiệp, ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất.

- Hỗ trợ nông dân hình thành ý tưởng sáng tạo và tham gia các cuộc thi sáng tạo khởi nghiệp, ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất. Đồng thời tư vấn, hướng dẫn nông dân hiện thực hoá các ý tưởng ứng dụng chuyển đổi số để khởi nghiệp sáng tạo.

- Vận động thành lập các câu lạc bộ, các tổ nhóm “Nông dân số” trên cơ sở những hạt nhân sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu để giao lưu học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm.

- Tổ chức hội thảo, tham quan mô hình khởi nghiệp sáng tạo, học tập, chia sẻ kinh nghiệm giữa các cá nhân tiêu biểu, mô hình câu lạc bộ khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp tiêu biểu trong và ngoài địa phương đã khởi nghiệp thành công nhằm hạn chế rủi ro trong quá trình khởi nghiệp.

3.2. Hỗ trợ vốn cho nông dân để thực hiện khởi nghiệp, ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất.

- Chủ động xây dựng đề án và tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt đề án “Kiện toàn tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Nam Định” để có nguồn cho xây dựng các mô hình khởi nghiệp, ứng dụng chuyển đổi số vào sản xuất.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 57/KH-UBND, ngày 03/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Quyết định 182/QĐ-TTg, ngày 20/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “*Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030*” tới các cấp Hội trong tỉnh.

- Duy trì phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội để có nguồn vốn vay khởi nghiệp, ứng dụng chuyển đổi số vào sản xuất cho các cán bộ, hội viên nông dân có điều kiện, ý tưởng khởi nghiệp với các dự án sản xuất kinh doanh có tính khả thi cao.

3.3. Hỗ trợ nông dân xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, đăng ký, bảo hộ thương hiệu, chuyển đổi số, bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm nông nghiệp.

- Tuyên truyền, định hướng cho hội viên nông dân thấy được mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn xuất xứ địa lý, đăng ký bảo hộ thương hiệu, bảo đảm an toàn thực phẩm.

- Phối hợp chặt chẽ với Sở khoa học công nghệ, Sở Nông nghiệp & PTNT và các đơn vị có liên quan để lựa chọn sản phẩm, hướng dẫn hội viên nông dân xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, đăng ký, bảo hộ thương hiệu, chuyển đổi số, bảo đảm an toàn thực phẩm.

- Phối hợp với Sở công thương, Sở thông tin truyền thông và các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tổ chức, hướng dẫn nông dân quảng bá và giới thiệu sản phẩm, tham gia hội chợ thương mại trong và ngoài nước, cung cấp thông tin sản xuất và tiêu thụ nông sản.

3.4. Đẩy mạnh phối hợp với các sở, ngành, doanh nghiệp tổ chức hỗ trợ nông dân khởi nghiệp, ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất.

- Phối hợp với các sở, ngành, doanh nghiệp tổ chức các chương trình, dự án, đề án thực hiện ngân sách Nhà nước hỗ trợ nông dân khởi nghiệp, ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất.

- Các cấp Hội làm tốt vai trò là cầu nối liên kết nông dân với các doanh nghiệp, các tổ chức phi Chính phủ, ngân hàng, nhà khoa học, nhà phân phối và nông dân để đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ sản xuất, kinh doanh cho hội viên nông dân. Đồng thời khuyến khích thu hút các nguồn lực và tạo điều kiện cho nông dân đầu tư ứng dụng chuyển đổi số vào sản xuất, kinh doanh giúp nông dân khởi nghiệp hiệu quả; phát triển nhanh các mô hình trang trại, gia trại trên cơ sở phát huy lợi thế từng vùng, từng địa phương.

4. Tổ chức “Ngày Nông dân khởi nghiệp, ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất và giới thiệu các sản phẩm, ý tưởng khởi nghiệp, ứng dụng chuyển đổi số của hội viên nông dân”.

- Hội Nông dân các cấp tăng cường tổ chức các hoạt động khuyến khích, hỗ trợ hội viên nông dân hình thành, phát triển và thực hiện các ý tưởng khởi nghiệp, ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất.

- Định kỳ, Hội Nông dân cấp tỉnh và cấp huyện phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp, các hiệp hội, hợp tác xã, tổ hợp tác tổ chức tôn vinh nông dân tiêu biểu thực hiện thành công các ý tưởng khởi nghiệp, ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất, kết hợp các gian hàng giới thiệu sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu ở các địa phương trong toàn tỉnh.

5. Phối hợp với các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp hướng dẫn hội viên nông dân khai thác, ứng dụng có hiệu quả các nền tảng chuyển đổi số trong đó có nền tảng số “Nông dân Việt Nam” trong sản xuất, kinh doanh.

- Các cấp Hội đẩy mạnh công tác phối hợp với các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ, cung cấp sản phẩm, dịch vụ số đến hội viên nông dân... Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, hội viên nông dân. Tổ chức các buổi truyền thông cung cấp kiến thức, các mô hình về chuyển đổi số trong nông nghiệp (dữ liệu số, tin dụng số, chuyển đổi canh tác dựa trên dữ liệu, bán hàng và tiếp cận thị trường, truy xuất nguồn gốc, chỉ dẫn địa lý...) tới các chủ doanh nghiệp, trang trại, thành viên các hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ liên kết, chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ hội nông dân nghề nghiệp.

- Phối hợp với Bưu điện tỉnh đẩy mạnh triển khai chương trình “Thỏa thuận hợp tác giữa Hội Nông dân Việt Nam và Bưu điện Việt Nam về việc hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hàng hóa, giai đoạn 2021-2025”. Làm tốt công tác hướng dẫn, hỗ trợ nông dân giới thiệu hàng hóa lên sàn giao dịch điện tử POSTMART.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức các hội nghị tập huấn về ứng dụng chuyển đổi số và cách thức đưa nông sản, hàng hóa lên sàn giao dịch điện tử cho hội viên, nông dân tại các huyện, thành phố.

- Phối hợp với các chi nhánh VNPT (Tập đoàn bưu chính viễn thông) tổ chức tập huấn, hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ, hội viên nông dân cài đặt, sử dụng ứng dụng nền tảng số “Nông dân Việt Nam” trên điện thoại thông minh để cập nhật kịp thời các thông tin, chính sách và phong trào của Hội, giúp cán bộ, hội viên được chia sẻ kiến thức, học hỏi kinh nghiệm, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống; thúc đẩy xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu mà trong đó, người nông dân chính là trung tâm của hoạt động

chuyển đổi số, từng bước thay đổi tư duy, phương thức sản xuất, cách thức giao dịch thương mại của hội viên nông dân.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội Nông dân tỉnh

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội trong tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.

- Giao Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân là đầu mối tham mưu, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Nghị quyết, định kỳ báo cáo kết quả về Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh theo quy định.

- Giao Ban Xây dựng Hội tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt triển khai Nghị quyết tới các cấp Hội.

- Giao các ban chuyên môn tỉnh Hội theo chức năng, nhiệm vụ có hướng dẫn và lồng ghép các chương trình để có thêm nguồn lực hỗ trợ nông dân khởi nghiệp, ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất.

2. Hội Nông dân các huyện, thành phố

- Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thành phố căn cứ nội dung Nghị quyết, xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai và hướng dẫn cơ sở Hội và cán bộ, hội viên nông dân thực hiện có hiệu quả các nội dung của Nghị quyết.

- Căn cứ vào tình hình thực tiễn tại địa phương, Hội Nông dân các huyện, thành phố tham mưu cấp ủy, chính quyền quan tâm, tạo điều kiện và hỗ trợ kinh phí để triển khai thực hiện. Hằng năm tiến hành sơ kết, tổng kết, biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình và tuyên truyền nhân rộng mô hình tiêu biểu, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả.

- Định kỳ hàng năm, báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết về Hội Nông dân tỉnh (qua Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân) để tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh./.

Nơi nhận:

- Trung ương Hội NDVN;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; } (Để báo cáo)
- Ban dân vận tỉnh ủy;
- UVBCH HND tỉnh;
- HND các huyện, thành phố;
- Lưu Vp.

T/M BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hùng Mạnh

